

4 Thái Bình

Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(*Tiếp theo trang 1*)

Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thành ủy Thái Bình và các huyện ủy: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng ngày 17/2 về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình và các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Thành ủy Thái Bình: đến ngày 14/2, thành phố có 301/354 chi bộ thuộc 25 đảng bộ đã tổ chức đại hội, đạt 85%; 15/25 đảng bộ đã hoàn thành đại hội chi bộ. Các chi bộ thuộc các đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 20/2. Thành ủy Thái Bình chọn Đảng bộ phường Trần Lãm tổ chức đại hội điểm; các đơn vị thí điểm tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội là: Đảng bộ xã Đông Thọ, Đảng bộ phường Kỳ Bá, Đảng bộ Công an thành phố. Đảng bộ Quân sự thành phố được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ quân sự huyện, quận, thành phố, thị xã trong đảng bộ lực lượng quân sự Quân khu 3, hoàn thành trước ngày 15/3. Các đảng bộ, chi bộ còn lại phần đầu hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 20/3. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố, đến nay đã hoàn thiện dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành quy hoạch xã soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị nguồn quy hoạch và nguồn tái cử để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố và cơ sở. Tiểu ban

THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 17/2, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban

nhân sự đã xây dựng kế hoạch và đang xây dựng dự thảo đề án nhân sự để tiến hành các bước thực hiện quy trình.

Đối với huyện Vũ Thư, đến ngày 15/2, toàn huyện có 91/366 chi bộ, đạt 24,86% đã tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Tự Tân tổ chức đại hội điểm; các đảng bộ: Tự Tân, Tân Phong, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đến nay, Vũ Thư có 19/50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành văn kiện đại hội, 20/50 tổ chức đảng đã hoàn thành bước quy trình nhân sự cấp ủy. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, tiểu ban văn kiện đã gửi dự thảo báo cáo chính trị để xin ý kiến. Tiểu ban nhân sự đang xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến ngày 14/2, huyện Kiến Xương có 206/397 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội, đạt 52%. Huyện phần đầu hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trong tháng 2/2020. Đảng bộ xã Nam Bình được chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra ngày 11 - 12/3. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và tiến hành lấy ý kiến để hoàn thiện báo cáo, rõ soát nguồn nhân sự cấp ủy... Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành dự thảo lần 2; dự kiến gửi lấy ý kiến các tổ chức cơ sở đảng vào cuối tháng 2/2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra trong tháng 6/2020.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đông Hưng, đến ngày 15/2, toàn huyện có 115/229 chi bộ thôn, tổ dân phố, 31/61 chi bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ

quan đã tổ chức đại hội, đạt 50%. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Hợp Tiến tổ chức đại hội điểm vào trung tuần tháng 3; các đơn vị thí điểm tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội là đảng bộ hai xã An Châu, Phong Châu và đảng bộ một số cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng đã cơ bản xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đại hội các chi bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã; có kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Đại hội cấp xã bắt đầu từ ngày 15/3, hoàn thành trong tháng 5/2020. Đối với cấp huyện, đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, đang chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến. Tiểu ban nhân sự đại hội đã dự kiến phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, 2020 - 2025 và lãnh đạo UBND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá chất lượng cán bộ, xây dựng đề nghị ngân cân bộ tại 11 xã thực hiện sắp nhận đơn vị hành chính thành 5 xã mới.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thành ủy Thái Bình và các huyện ủy: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, thành phố Thái Bình hoàn thành trước ngày 20/2; các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng hoàn thành trong tháng 2/2020 (chậm nhất đến ngày 5/3/2020). Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo tổ chức cho tất cả các chi bộ đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình đại hội đảng bộ các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, đảng bộ các xã, phường, thị trấn phải khẩn trương hoàn thiện văn kiện đại hội của cấp mình để chuyển tới các chi bộ lấy ý kiến đóng góp.

Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình, các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng và đại hội đảng bộ các

tiết nguồn thu từ sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020; phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; phê duyệt cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019 - 2025. Đối với các nội dung về phân bổ chi tiết nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020, dự án xây dựng nhà ở tại xã Minh Quang (Vũ Thư), bãi bỏ một số văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến công tác cán bộ không còn hiệu lực,

xã, phường, thị trấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải tiến hành đủ 4 nội dung theo quy định: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Thành ủy Thái Bình và các huyện ủy: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng cũng phải chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các văn kiện trình đại hội cấp mình để chuyển tới đại hội đảng bộ các xã, phường, thị trấn đóng góp ý kiến. Trong dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ các xã, phường, thị trấn và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình, các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng trình đại hội phải xác định được tầm nhìn từ 10 - 20 năm tới. Với thành phố Thái Bình chủ trọng nhiệm vụ xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các huyện chủ trọng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tận dụng lợi thế là cửa ngõ và tiếp giáp với thành phố Thái Bình. Cùng với đó, thành phố Thái Bình và các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng và các xã, phường, thị trấn của các địa phương phải nắm bắt xu hướng phát triển, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của quá trình hội nhập, toàn cầu hóa trong điều kiện nhiều hiệp định thương mại đang được thực hiện tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ,

bởi cảnh chu thổ và định hướng phát triển của tỉnh... để làm căn cứ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của địa phương minh cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Về công tác nhân sự đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, vững tin nhiệm; bảo đảm về chất lượng, số lượng, cơ cấu trẻ tuổi, cơ cấu nữ. Cấp ủy các cấp tiếp tục rà

soát, hoàn thiện, bổ sung quy hoạch bảo đảm nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, chú trọng điều động, bố trí, sắp xếp nhân sự trước đại hội, chuẩn bị một bước nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách cho những cán bộ dôi dư, cán bộ không tái cử, không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tới. Về thời gian tổ chức đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thành ủy Thái Bình và các huyện ủy: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở. Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình hoàn thành trong tháng 5/2020, các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng hoàn thành trong tháng 6/2020.

Cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội cấp mình, các cấp ủy ở các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình, quy định những vấn đề bức xúc còn tồn tại hoặc những vấn đề mới nảy sinh có khả năng ảnh hưởng tới tổ chức đại hội các cấp và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm trên địa bàn dịch bệnh không xảy ra và phải được kiểm soát chặt chẽ. Thành phố Thái Bình khẩn trương chính trang đô thị, đường phố, các công trình văn hóa, hoàn thiện các công việc phục vụ thật tốt lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. Các địa phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo giải quyết đối với các kiến nghị của thành phố Thái Bình và các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội.

Thủ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020

Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

trở thành hai tỉnh kết nghĩa. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi trong việc kết nối, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương; mong muốn trong thời gian tới Thái Bình có thể thu hút thêm nhiều doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đầu tư ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cảm ơn tình cảm chân thành và món quà quý giá là những cây hoa anh đào, loài cây biểu tượng của đất nước Nhật Bản tặng tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi cho biết, những năm qua, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi là cầu nối thu hút một số đối tác, doanh nghiệp đầu tư tại Thái Bình trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Những năm tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được đề xuất của tỉnh trong những lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục để giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đầu tư vào Thái Bình.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi trao tặng tỉnh Thái Bình 60 cây hoa anh đào với mong muốn mỗi quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Miyagi và tỉnh Thái Bình ngày càng bền chặt. Ngay sau buổi làm việc tại hội trường, thành viên Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp trồng cây hoa anh đào tại Quảng trường Thái Bình.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát lại kế hoạch, đánh giá lại kết quả, tiến độ công việc đến thời điểm hiện tại, từ đó đề ra các nhiệm vụ thời gian tới một cách phù hợp. Để hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trung ương diễn ra theo đúng kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm ban hành kế hoạch cụ thể, chính xác về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nước, trong và sau lễ kỷ niệm để các cơ quan truyền thông sớm nắm được thời gian, lịch trình, tổ chức tuyên truyền hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí để giới thiệu, quảng bá, phổ biến rộng rãi 6 ca khúc nổi tiếng về Thái Bình trước đây cũng như 8 ca khúc mới sáng tác tới công chúng, góp phần tạo khí thế vui tươi trong đồng bào quần chúng nhân dân trước ngày hội lớn của tỉnh.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cần phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh việc tuyên truyền trên thông qua các bảng điện tử, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu... đặc biệt là tại các cửa ngõ vào tỉnh, thành phố cũng như trên các trục đường chính. Đồng chí đề nghị ngay khi có kết quả thi viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình", có thể đăng tải lại các tác phẩm đạt giải của cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài TTTT các huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa các bài viết về mảnh đất và con người Thái Bình trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển cũng như những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Báo Thái Bình cần tăng cường các số báo đặc biệt trong đợt kỷ niệm. Các đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ đã được phân công, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc và tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành công việc đề ra với mục tiêu hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh cũng là đợt cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm tự hào về quê hương trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thái Bình trong và ngoài tỉnh đồng thời là đợt quảng bá, giới thiệu hình ảnh Thái Bình với bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

107 THÍ SINH...

(*Tiếp theo trang 1*)

bảo đảm cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Dự thi vòng 2 có 107 thí sinh sau khi đã vượt qua các bài thi ở vòng 1 tổ chức ngày 11/1/2020. Tại vòng 2, các thí sinh thi viết môn chuyên ngành tương ứng theo vị trí việc làm.

Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sự nghiệp chính trị của các công chức, viên chức, vì vậy đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy, quy chế, chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tinh nghiêm túc, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và chất lượng của kỳ thi; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế thi. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi và các thí sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang...

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2020, toàn tỉnh phần đầu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh “đỏ” cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh tu huyết trùng cho đàn trâu, bò đạt 80% trở lên so với tổng đàn; tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái và đực giống đạt 90% trở lên; tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm đạt tối thiểu 80% trở lên so với tổng đàn. Các địa phương tổ chức tiêm đại trà cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 2 - 22/3/2020 và tiến hành tiêm phòng bổ sung hàng tháng.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và góp phần ngăn ngừa dịch Covid-19. Theo đó, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện thành chiến dịch rộng khắp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/2 - 15/3/2020.

CÔNG AN HUYỆN THÁI THUY TRIỆT PHÁ SỢI BẠC, BẮT GIỮ 9 ĐỐI TƯỢNG

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/2/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thuy đột kích số bạc tại nhà đối tượng Đỗ Hữu Du, 47 tuổi, ở thôn Nam Ở Trinch (xã Thụy Trinh), bắt quả tang 9 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng trú tại xã Thụy Trinh và 1 đối tượng ở huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức “liêng”. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc 9,9 triệu đồng và các tang vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Công an huyện Thái Thuy đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOANG VĂN DUỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**